

THÁI THỤY

Lấy vụ đông bù vụ mùa

Khắc phục những thiệt hại về sản xuất vụ mùa do thiên tai gây ra, các địa phương trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung sản xuất vụ đông với hy vọng lấy thu nhập vụ đông bù cho thất thu vụ mùa.



Vụ đông năm 2024, huyện Thái Thụy phần đầu trồng hơn 4.700ha cây màu.

Xã Sơn Hà một sớm cuối thu chớm lạnh. Trên khắp cánh đồng thôn Đông Hưng, Nam Cường người dân vừa làm đất vừa xuống giống trồng cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây và rau màu các loại. Vụ đông năm nay, chị Nguyễn Thị Nhài, thôn Đông Hưng (Sơn Hà) trồng gần 8 sào khoai tây. Chị tâm sự: Vụ mùa năm 2024 do ảnh hưởng của bão số 3, tôi bị thiệt hại 50% năng suất lúa. Quyết tâm không bỏ ruộng hoang, ngày 15/10 sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, tôi đã thuê máy làm đất lên luống trồng cây vụ đông. Được tỉnh và huyện hỗ trợ về cây giống, tôi mở rộng diện tích trồng gần 18 sào, trong đó trồng khoai tây chiếm 45% diện tích, hy vọng "thiên thời, địa lợi", "được mùa, được giá" để bù thiệt hại của vụ mùa. Như nhiều hộ dân khác trong thôn, tôi chọn giống khoai tây Marabel để trồng. Đây là giống khoai tây có vỏ vàng, ruột vàng, có khả năng kháng bệnh tốt, năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Trung bình, tôi trồng 40 - 50kg khoai tây giống/sào, tùy theo kích cỡ củ. Sau khi trồng 7-10 ngày, tôi dùng rơm rạ phủ kín mặt luống dày 1 - 3cm để giữ ẩm, tạo độ tơi xốp cho đất, hạn chế cỏ dại.

Khi cây lên ngọn được 5 - 7cm, tôi bón thúc. Nếu chăm sóc tốt, năng suất khoai tây đạt 7 - 8 tạ/sào. Vụ đông trước, với giá trung bình khoảng 10.000 đồng/kg, trừ chi phí tôi lãi được hơn 3 triệu đồng/sào. Còn chị Nguyễn Thị Dinh, thôn Nam Cường (Sơn Hà) chia sẻ: Địa phương có truyền thống trồng cây rau màu, khoai tây vụ đông. Năm nay, chính quyền các cấp hỗ trợ từ kỹ thuật đến giống các loại cây trồng như khoai tây, ngô, bắp cải... đã tạo động lực để tôi trồng thêm 2 sào cây vụ đông. Trên diện tích 10 sào ruộng tôi chủ yếu trồng khoai tây, bắp cải. Trước khi xuống giống, tôi kết hợp với bột với lân xử lý đất, sau đó dùng phân chuồng hoai mục để bón cho cây trồng. Hiện, cây khoai tây và các loại rau màu đã bén rễ, phát triển tốt. Tôi mong đến tết Nguyên Đán có thêm thu nhập từ vụ trồng này. Xã Sơn Hà có tổng diện tích trồng cây màu vụ đông trên 280ha, trong đó trồng cây khoai tây 65ha (nhiều nhất huyện Thái Thụy), còn lại là bắp cải, dưa, bí và rau màu các loại. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX DVNN Thái Hà cho biết: HTX đã chỉ đạo nông dân các thôn có truyền thống trồng cây vụ đông như thôn Đông Hưng,

Bắc Thịnh, Nam Cường... tập trung cây lúa sớm, thu hoạch đến đầu tiến hành làm đất, gieo trồng cây vụ đông đến đất. Theo kế hoạch, người dân gieo trồng cây vụ đông ưa ấm từ cuối tháng 9, cây vụ đông ưa lạnh từ ngày 15/10 - 7/11. Vụ đông năm 2024, trên cơ sở hỗ trợ của tỉnh và huyện, HTX đã hỗ trợ nông dân hơn 6 tấn khoai tây giống, hơn 150kg ngô giống, 250kg hạt giống rau các loại. Từ đó, nông dân rất phấn khởi tập trung sản xuất vụ đông. Quyết tâm lấy vụ đông bù thiệt hại vụ mùa, HTX tăng cường hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật làm đất, phòng, trừ sâu bệnh trên cây màu vụ đông; làm tốt các khâu dịch vụ tưới, tiêu cho mùa vụ; tổ chức cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất; mở kho lạnh trữ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân. Dự kiến đến ngày 10/11/2024, nông dân địa phương cơ bản gieo trồng xong cây vụ đông bảo đảm đúng yêu cầu thời vụ. Tại xã Tân Học, một trong những địa phương có diện tích cây trồng vụ đông nhiều nhất huyện với hơn 320ha, trong đó có 50ha cây salad, hơn 285ha rau màu các loại. Để bù đắp giá trị, sản lượng vụ mùa, xã Tân Học đã đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đến từng thôn; hướng dẫn nông dân gieo trồng theo kế hoạch với cơ cấu giống phù hợp. Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc HTX DVNN Thái Học cho biết: Để người dân gắn bó với đồng ruộng, yên tâm sản xuất, HTX đứng ra ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Hải Dương bao tiêu 140 tấn sản phẩm cây salad. Với cơ chế hỗ trợ của UBND huyện về cây giống, hơn 150 hộ dân trong xã đã đăng ký trồng 50ha salad, tăng 20ha so với vụ đông năm 2023. Người dân bắt đầu xuống giống từ ngày 1/11, sau 60 ngày trồng năng suất salad đạt 7 - 8 tạ/sào, với giá bán 5.000 đồng/kg, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/sào. So với các loại cây khác, salad chi phí thấp, thời gian trồng ngắn hơn nhưng hiệu quả cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Chúng tôi hy vọng diện tích rau màu vụ đông đạt năng suất cao bù thất thu vụ lúa mùa cho người dân. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Vụ đông năm nay, huyện Thái Thụy phần đầu trồng hơn 4.700ha cây màu gồm: khoai tây 477ha, ngô 711ha, dưa bí các loại 640ha, hành tỏi 520ha, salad 120ha, còn lại là các cây trồng khác. Để bù đắp thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ hè thu năm 2024 do bão số 3 gây ra, bên cạnh kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh là 500.000 đồng/ha, UBND huyện hỗ trợ thêm với định mức: ngô 765.000 đồng/ha, bí ngô 1,52 triệu đồng/ha, khoai lang hơn 330.000 đồng/ha, dưa chuột có bao tiêu sản phẩm là 2,01 triệu đồng/ha, các loại bí xanh, đậu tương, ớt, bắp cải, salad, hành, tỏi và rau các loại là 200.000 đồng/ha, với phương thức hỗ trợ sau đầu tư, bảo đảm đối tượng, điều kiện theo quy định. Phần đầu trước ngày 15/11, huyện gieo trồng 100% diện tích cây màu vụ đông. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, trong đó tập trung vào các loại cây như khoai tây, rau màu các loại; đôn đốc, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống giống gieo trồng bảo đảm khung thời vụ; tăng cường liên kết sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Hồi xanh những cánh đồng vụ đông

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ sản xuất vụ đông, anh Nguyễn Văn Thiêm, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn thuê, mượn ruộng, trang bị máy móc trồng khoai tây với diện tích lớn. Canh tác nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế thấp, cùng với sự thiếu hụt lao động, sản xuất vụ đông tại xã Vũ Lạc đang dần bị coi nhẹ. Người dân nơi đây cho biết, trước đây, vụ đông nhận nhíp không kém hai vụ lúa với đa dạng cây trồng: khoai tây, dưa chuột, đậu tương, rau các loại... Nhưng do thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thị trường; lực lượng lao động nông nghiệp di vào các nhà máy, xí nghiệp do đó bà con đành phải bỏ vụ đông. Dù rất tiếc chất đất pha cát ở xứ đồng này, nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn cánh đồng trống rỗng. Vì thế, khi anh Nguyễn Văn Thiêm thuê, mượn ruộng để trồng khoai tây, nhiều người đã sẵn sàng cho mượn và tạo điều kiện tối đa để anh có thể hồi sinh lại vụ đông. Bà Đào Thị Điểm, xã Vũ Lạc cho biết: Khoai tây là cây ưa phân bón hữu cơ và ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Vì thế, khi trồng trong vụ đông giúp cải tạo đất, thuận lợi khi gieo cấy lúa xuân. Hơn nữa, ruộng bỏ không vừa lãng phí tài nguyên lại là nơi trú ngụ cho chuột, sâu bệnh hại. Do đó, có người mượn ruộng trồng khoai chúng tôi rất sẵn lòng. Đầu đầu khát vọng làm giàu từ đồng ruộng, 5 năm qua, anh Thiêm đã đến nhiều địa phương, tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng, tập quán canh tác của người dân từng vùng. Nhận thấy ở một

số nơi, đất đai màu mỡ, người dân không sản xuất trong vụ đông nên anh xin thuê, mượn ruộng, tích tụ thành cánh đồng lớn để trồng khoai tây. Vụ đông năm nay, anh trồng gần 100ha tại 6 xã: Vũ Lạc, Vũ Phúc (thành phố Thái Bình); Vũ Lễ, Bình Nguyễn (Kiến Xương); Song Lãng (Vũ Thư); Dương Hồng Thủy (Thái Thụy). Với diện tích này, anh Thiêm trở thành người trồng khoai tây nhiều nhất tỉnh. Anh Nguyễn Văn Thiêm cho biết: Khoai tây là cây trồng ưa lạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu ở miền Bắc, đặc biệt tại Thái Bình. Tôi chọn thuê những vùng thổ nhưỡng chủ yếu là đất pha cát thuận lợi để trồng. Trồng khoai tây không mất công lao động là do phần lớn các công đoạn canh tác như làm đất, vun xới, tưới, tiêu, thu hoạch củ, đều thực hiện bằng máy móc, chỉ còn một số khâu sản xuất nhẹ nhàng phải làm thủ công như đặt củ giống, rải phân và phân loại củ thương phẩm. Tôi thuê anh có thể hồi sinh lại vụ đông. Bà Đào Thị Điểm, xã Vũ Lạc cho biết: Khoai tây là cây ưa phân bón hữu cơ và ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Vì thế, khi trồng trong vụ đông giúp cải tạo đất, thuận lợi khi gieo cấy lúa xuân. Hơn nữa, ruộng bỏ không vừa lãng phí tài nguyên lại là nơi trú ngụ cho chuột, sâu bệnh hại. Do đó, có người mượn ruộng trồng khoai chúng tôi rất sẵn lòng.

Đề nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Thiêm đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua 4 máy làm đất và xây dựng 3 kho lạnh với công suất 100 tấn/kho bảo quản khoai giống và khoai thương phẩm. Bằng cách này giúp anh chủ động nguồn giống, bảo đảm gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Năm bắt nhu cầu của thị trường về nông sản sạch, anh thay thế phân bón hóa học bằng phân vi sinh, tận dụng nguồn rơm rạ sau thu hoạch lúa mùa, dùng máy phay nhỏ làm phân bón cho cây trồng, hướng tới sản xuất hữu cơ. Đặc biệt, khi sản xuất quy mô lớn, anh Thiêm chủ động liên kết với các công ty để tiêu thụ sản phẩm của gia đình và trở thành đầu mối thu mua khoai tây cho nông dân trong tỉnh với sản lượng khoảng 2.000 tấn/vụ. Ông Trần Đình Mạch, Trưởng thôn An Chỉ, xã Bình Nguyễn (Kiến Xương) cho biết: Từ thuê đất bỏ hoang trong vụ đông, anh Thiêm còn tạo việc làm cho chính những người thuê ruộng nên bà con đồng thuận ủng hộ cao. Việc làm này còn giúp nông dân nhận thức được vai trò, hiệu quả kinh tế của sản xuất vụ đông từ đó, góp phần kích thích nông dân hàng loạt sản xuất. Người dân địa phương rất ấn tượng với công năng của những chiếc máy trồng khoai tây, nhiều hộ dân đã ngỡ ý muốn thuê máy của anh Thiêm để trồng tại ruộng nhà mình. Tư duy "nghĩ lớn, làm lớn" của những nông dân như anh Thiêm đã và đang tạo nên sự thay đổi trên những cánh đồng. Nhân rộng những mô hình này không chỉ mở ra hướng đi mới cho sản xuất vụ đông của tỉnh mà còn thúc đẩy phong trào làm vụ đông ở mỗi địa phương. Qua đó, các địa phương có thể xác định được thế mạnh trong sản xuất vụ đông, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo định hướng, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính cho thu nhập, giá trị kinh tế cao.

NGÂN HUYNH



Từ thuê đất bỏ hoang trong vụ đông, anh Thiêm còn tạo việc làm cho chính những người cho thuê ruộng.

VŨ THƯ Tháo dỡ 2 trạm trộn bê tông trái phép



Tháo dỡ trạm trộn bê tông trái phép tại xã Việt Thuận sáng ngày 31/10.

Trong 2 ngày 30 - 31/10, UBND huyện Vũ Thư tổ chức tháo dỡ 2 trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trên hành lang an toàn đê, vi phạm pháp luật về đê điều tại các xã Vũ Văn và Việt Thuận. Đây là 2 công trình vi phạm đã tồn tại nhiều năm tại huyện Vũ Thư. Chính quyền các xã và Hạt Quản lý đê huyện Vũ Thư đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng gia đình không thực hiện. UBND huyện Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm hành chính đối với công trình trạm trộn bê tông của ông Vũ Văn Hùng tại bãi sông tương ứng Km182+600 đê tả Hồng Hà II, thuộc địa phận xã Vũ Văn và trạm trộn bê tông của ông Nguyễn Xuân Mai tại bãi sông tương ứng Km181+400, đê tả Hồng Hà II, thuộc địa phận xã Việt Thuận. Tuy nhiên, trước thời điểm lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế bắt buộc, các hộ gia đình vi phạm đã xin tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Do đó, huyện Vũ Thư đã huy động lực lượng và phương tiện, phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình vi phạm.

NGUYỄN THỜI

Khử trùng, tiêu độc bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

Thời gian qua, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các giải pháp như: triển khai tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc, xử lý chất thải chăn nuôi theo quy trình, nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có đàn trâu, bò đạt 59,5 nghìn con; đàn lợn 711,5 nghìn con; đàn gia cầm 12,9 triệu con. Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm cùng với tiêm phòng, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi được coi là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu trong phòng, chống dịch bệnh. Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, đang là thời điểm chuyển mùa, sức đề kháng của gia súc, gia cầm yếu. Vì vậy, phun khử trùng, tiêu độc là một biện pháp rất quan trọng để tiêu diệt mầm bệnh lưu trữ, phát tán trong môi trường, hạn chế dịch bệnh xảy ra và cắt đứt vòng truyền lây mầm bệnh xâm nhập vào vật nuôi cũng như con người. Thời gian qua, Chi cục cũng khuyến cáo

để hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cũng như bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, các trang trại, hộ chăn nuôi cần phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thủ gom rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh và vệ sinh sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Quá trình vệ sinh khử trùng, tiêu độc cần chú ý lựa chọn đúng phương pháp, hóa chất phù hợp, hiệu quả cao, đồng thời bảo đảm an toàn cho con người, vật nuôi, không gây hại đến môi trường. Trong đó, đối với các trang trại nuôi tập trung, phải có hồ sát trùng, phun khử trùng, tiêu độc trong chuồng nuôi, không cho người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Quét dọn sạch sẽ định kỳ nhằm hạn chế mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, phải thường xuyên quét dọn, ủ phân, định kỳ dùng vôi bột rải nền chuồng hoặc pha nước vôi để quét tường, sàn, khu vực ủ phân phải ủ với để tiêu diệt mầm bệnh. Thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh cấp 6.000 lít hóa chất hỗ trợ các địa phương để triển khai tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc.

huyện quan tâm chú trọng và thực hiện đồng bộ tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc. Bà Lê Thị Sinh, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy cho biết: Huyện Thái Thụy được cấp 800 lít hóa chất trong tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024. Sau khi được cấp thuốc khử trùng, huyện đã phân bổ cho các địa phương để triển khai phun tiêu độc, khử trùng cho các khu vực có nguy cơ cao như các điểm họp chợ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, khu

vực chợ buôn bán gia súc gia cầm, nơi công cộng. Ngoài ra các hộ chăn nuôi tại các xã, thị trấn trên địa bàn cũng tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải, chất độn chuồng, sau đó khử trùng bằng hóa chất, vôi bột. Anh Ngô Văn Luân, xã Thái Phúc (Thái Thụy) chia sẻ: Thời điểm này, thời tiết ở giai đoạn chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, việc khử trùng, tiêu độc sẽ giúp tiêu diệt, hạn chế mầm bệnh tồn tại ở môi trường chăn nuôi, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng ở gia súc, dịch tai xanh ở lợn. Để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, tôi mua 50kg vôi bột, 3 lít hóa chất về phun khử trùng khu vực chăn nuôi, vôi bột rắc xung quanh khu chăn nuôi với tần suất 1

lần/tuần. Là một trong những hộ chăn nuôi gà có quy mô lên đến 3.000 con nên ngoài việc thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, gia đình ông Nguyễn Văn Khánh, xã Duy Nhất (Vũ Thư) còn thường xuyên phun hóa chất, rắc vôi bột để sinh khử trùng, tiêu độc cho đàn vật nuôi theo định kỳ 1 lần/tuần bởi theo ông đây là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nên từ nhiều năm nay trang trại của gia đình ông không xuất hiện dịch bệnh. Để hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, đặc biệt trong giai đoạn và điều kiện chăn nuôi hiện nay, các địa phương và mỗi người chăn nuôi cần nghiêm túc thực hiện việc phun khử trùng, tiêu độc, bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững.

MANH THẮNG



Chăn nuôi gà đẻ trứng tại trang trại của một hộ dân xã Vũ Đoài (Vũ Thư).